

V. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TỈNH QUẢNG TRỊ LAN THỨ IX (NHIỆM KỲ 2003 - 2008)

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thực hiện Kế hoạch số 177/KH-TLĐ ngày 04/3/2002 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn Việt Nam, Hướng dẫn số 339/TLĐ ngày 15/3/2002 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số

01/KH-LĐ về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh Quảng Trị.

Từ tháng 5/2002, các tiểu ban đại hội đã triển khai kế hoạch hoạt động, tiến hành xây dựng đề cương báo cáo của Ban Chấp hành, khảo sát toàn diện tình hình CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn, chọn điểm chỉ đạo, phân công các đồng chí Thường vụ cùng các tổ chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội công đoàn cơ sở, Công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thị xã theo quy trình và tiến độ quy định... Cùng với hướng dẫn các cấp Công đoàn tham gia ý kiến xây dựng Đề cương báo cáo của Đại hội IX Công đoàn tỉnh và Đại hội IX Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã hoàn chỉnh đề án cơ cấu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khoá IX, đề án phân bổ đại biểu đi dự Đại hội IX Công đoàn Việt Nam và đã được thông qua tại kỳ họp Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 10 (ngày 18/11/2002).

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cũng đã tham mưu cho Thường vụ Tỉnh uỷ có Chỉ thị cho cấp uỷ Đảng các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Công đoàn cùng cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh. Trong 6 tháng cuối năm 2002 và đầu năm 2003, Đảng Đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tiến hành làm việc với lãnh đạo Đảng, chính quyền các huyện thị, các ngành trong tỉnh về phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Công đoàn cùng cấp cũng như đối với hoạt động công đoàn nói chung.

Đầu năm 2003, các công việc chuẩn bị cho Đại hội IX Công đoàn tỉnh được gấp rút triển khai. Đối với cấp tỉnh, tập trung cho công tác hoàn chỉnh nội dung văn kiện và nhân sự Ban Chấp hành mới. Đối với cấp trên cơ sở, tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác chuẩn bị trong quý 4/2002 và bước vào đại hội, hội nghị trong quý I năm 2003.

Về bộ máy cơ quan LĐLĐ tỉnh trước đại hội, do yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh (khoá VIII) kỳ họp thứ 10, 11, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã có các Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Mịch - Phó ban Tuyên giáo giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo, đề bạt 2 đồng chí Phó ban Chính sách kinh tế - xã hội và Tổ chức; củng cố lại Ban Chấp hành Công đoàn ngành Công nghiệp.

Trong tháng 4 và tháng 5/2003, đã diễn ra các phiên họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đột xuất để thông qua nội dung, nhân sự và công tác chuẩn bị cho Đại hội IX trước lúc làm việc với Thường vụ Tỉnh uỷ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong đó, phiên họp thứ 11 ngày 24/4/2003 của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh (khoá VIII) đã thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc điều động đồng chí Lương Trung Thông - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khoá VIII sang làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Quảng Trị. Ban Chấp hành đã tiến hành thăm dò tín nhiệm nhân sự chủ chốt Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khoá IX và quyết định thời gian, địa điểm đại hội.

Sau quá trình chuẩn bị, ngày 7/5/2003, tập thể Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã thông qua nội dung, nhân sự và kế hoạch Đại hội IX trước tập thể Thường vụ Tỉnh uỷ và thông qua Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vào ngày 13/5/2003.

Về công tác tuyên truyền cho đại hội, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thông qua việc phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để thực hiện nhiều loại hình tuyên truyền như phóng sự, chuyên trang, chuyên mục và thông tin có tính thời sự, kịp thời phản ánh hoạt động của Công đoàn các cấp hướng tới đại hội, đồng thời đã tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, hội thi, hội diễn sôi nổi trong các cấp Công đoàn từ cơ sở đến tỉnh, tiêu biểu là các LĐLĐ huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh,

công đoàn ngành Giao thông vận tải, công đoàn cơ sở Công ty cao su, công đoàn cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... Nhiều công trình sản phẩm mới chào mừng đại hội đã ra đời như Công trình cải tiến máy vận thăng để chuyển gạch mộc, cải tiến máy cấp liệu đĩa... của Công đoàn cơ sở Công ty Xi măng Quảng Trị; công trình thiết kế trần xả lũ hồ chứa nước Ái Tử của Công đoàn cơ sở Công ty Tư vấn xây dựng thuỷ lợi Quảng Trị; các công trình phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân của công đoàn cơ sở Bệnh viện tỉnh...

Có thể khẳng định rằng, quá trình tiến hành Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh, hướng tới Đại hội IX Công đoàn Việt Nam đã trở thành cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn, sôi nổi, thiết thực trong CNVC-LĐ, góp phần nâng cao nhận thức và khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVC-LĐ trong tiến trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Trong niềm tin tưởng, phấn khởi về những thành tựu đạt được của đất nước, quê hương và của hoạt động công đoàn trong những năm đầu của thế kỷ mới, với sự đoàn kết nhất trí cao của cán bộ đoàn viên, CNVC-LĐ trong tỉnh và với quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, Đại hội IX Công đoàn tỉnh Quảng Trị đã chính thức họp từ ngày 25 đến 27/6/2003 tại Trung tâm Văn hoá thông tin tỉnh - thị xã Đông Hà. Phiên khai mạc sáng 27/6 được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình Quảng Trị. Dự Đại hội có 209 đại biểu chính thức (trên tổng số 210 đại biểu được triệu tập chính thức), trong đó có 179 đại biểu bầu, 48 đại biểu nữ... đại diện cho hơn 26 ngàn cán bộ, đoàn viên công đoàn toàn tỉnh. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Vũ Trọng Kim - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng

Trị; đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có các đồng chí trong tập thể Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân; lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã; các tập thể, cá nhân Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; giám đốc các doanh nghiệp, các đồng chí cán bộ lão thành của Đảng, Nhà nước, Công đoàn qua các thời kỳ...

Đại hội đã biểu dương cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ và các cấp Công đoàn trong tỉnh 5 năm qua đã cùng với giai cấp công nhân, người lao động và hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, phấn đấu khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách cùng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa về mọi mặt đời sống, chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh nhà, tạo thế và lực để sự nghiệp đổi mới quê hương bước vào thời kỳ mới: Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Đại hội đã khẳng định: Hoạt động công đoàn và phong trào CNVC-LĐ tỉnh nhà 5 năm qua đã có bước trưởng thành về nhiều mặt: Đã tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ VIII, từng bước xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ phát triển cả số lượng, chất lượng; tổ chức Công đoàn các cấp không ngừng lớn mạnh, đóng góp xứng đáng vào quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XII, XIII và sự nghiệp xây dựng, đổi mới quê hương.

Với một đội ngũ CNVC-LĐ 26.885 người (tăng so với năm 1998 là 3.116 người), trong đó khu vực hành chính sự nghiệp là 14.955 người (tăng so với năm 1998 là 2.684 người, chủ yếu là

trong lĩnh vực giáo dục, y tế); khu vực sản xuất kinh doanh là 11.900 người (trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm do quá trình sắp xếp, đổi mới và cổ phần hoá, khu vực ngoài quốc doanh tăng nhanh do thực hiện Luật Doanh nghiệp, chủ yếu là phát triển lĩnh vực xây dựng dân dụng, sản xuất vật liệu xây dựng và dịch vụ). Trình độ học vấn, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề của CNVC-LĐ đã được nâng cao để thích ứng và tiếp cận với cơ chế thị trường, với khoa học công nghệ mới, hiện đại. CNVC-LĐ là đảng viên 7.228 người, tăng so với năm 1998 là 1.787 người (trong đó nữ 2.413 người) chiếm gần 30% tổng số CNVC-LĐ. Tỷ lệ đoàn viên công đoàn đạt 90,6%.

Tuy chiếm tỷ lệ không lớn so với dân số, và lực lượng lao động xã hội và còn một số mặt hạn chế, yếu kém, nhưng với bản chất cách mạng và truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, với ý chí tự lực tự cường, vượt lên khó khăn thử thách, với tinh thần lao động cần cù, sáng tạo..., đội ngũ CNVC-LĐ tỉnh Quảng Trị là lực lượng đi đầu, nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân, trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới quê hương, là cơ sở chính trị - xã hội của Đảng, chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền địa phương.

Hoạt động công đoàn 5 năm qua đã đạt được những thành tựu quan trọng. Nội dung, hình thức hoạt động đã được đổi mới, phong phú, đa dạng hơn, đi vào chiều sâu và phù hợp hơn với cơ sở. Đã chú trọng thực hiện chức năng chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của CNVC-LĐ, đáp ứng được nguyện vọng của CNVC-LĐ. Vai trò, vị thế của Công đoàn trong hệ thống chính trị được khẳng định. Phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp Công đoàn chủ động phát động và hưởng ứng tích cực, có hiệu quả. Hoạt động xã hội ngày càng được đẩy mạnh, trở thành hoạt động nổi bật của Công đoàn...

Sau khi đánh giá khách quan tình hình CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua, phân tích những thành tựu đạt được, Đại hội cũng đã chỉ ra những khuyết điểm tồn tại và những nguyên nhân của hạn chế, đồng thời đã rút ra 6 bài học kinh nghiệm cho phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn.

Đại hội đã xác định mục tiêu, phương hướng tổng quát của hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2003-2008 là: "Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CNVC-LĐ tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, giữ vững vai trò hạt nhân trong khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức, nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, thiết thực và hiệu quả trong CNVC-LĐ. Chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của CNVC-LĐ, thực hiện có hiệu quả các chức năng cơ bản của Công đoàn. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên và tổ chức Công đoàn trong các thành phần kinh tế. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn ngày càng vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra".

Khẩu hiệu hành động là: "Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của CNVC-LĐ, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương".

Để thực hiện mục tiêu, phương hướng đã xác định, Đại hội đã đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu của hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2003-2008 là:

1- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ CNVC-LĐ, hướng vào mục tiêu: Xây dựng giai cấp công nhân phát triển về số lượng, chất lượng, nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, từng bước thực hiện "tri thức hoá công nhân", nâng cao năng lực ứng dụng và sáng tạo công nghệ mới, lao động đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả ngày càng cao.

2- Chủ động tham gia và tổ chức kiểm tra giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách có liên quan đến CNVC-LĐ và quy chế dân chủ cơ sở; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ, đẩy mạnh hoạt động xã hội của Công đoàn.

3- Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ, trọng tâm là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với yêu cầu là phát huy nội lực, phát huy sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá trong lao động sản xuất và công tác nhằm mục tiêu "năng suất - chất lượng - hiệu quả - đảm bảo an toàn vệ sinh lao động". Nâng cao chất lượng phong trào thi đua "giỏi việc nước, đảm việc nhà", phong trào thi đua phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tiếp tục thực hiện tốt 3 phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

4- Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh.

5- Đổi mới công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải tiến lề

lối làm việc, thực sự phát huy dân chủ trong lãnh đạo quản lý của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp. Đổi mới công tác tổng kết thực tiễn; thực hiện tốt công tác chỉ đạo điềm, nhân điển hình, phổ biến kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời. Nâng cao trách nhiệm, và chất lượng công tác thông tin báo cáo trong hệ thống Công đoàn.

Đại hội đã dân chủ bầu cử Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Trị khoá IX (nhiệm kỳ 2003-2008) gồm 33 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội IX Công đoàn Việt Nam gồm 4 đồng chí. Ban Chấp hành khoá IX - phiên họp thứ nhất ngày 26/6/2003 đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí: Phan Quyết, Lê Kiên Cường, Trần Văn Soái, Nguyễn Hồng Nam, Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thanh Mịch, Nguyễn Đăng Bảo, Nguyễn Xuân Trà, Nguyễn Tài Lương, Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Công Tình. Đồng chí Phan Quyết (nguyên Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khoá VIII) được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Lê Kiên Cường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch. Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh (khóa IX) gồm 5 đồng chí, đồng chí Trần Văn Soái được tái cử Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Với những kết quả đạt được trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ, liên tục từ năm 1994 đến 2003, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ "Đơn vị có phong trào thi đua xuất sắc toàn diện". Tại đại hội IX, đã vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ "LĐLĐ tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 1998 - 2003"; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tặng Bức trướng "Công nhân, viên chức và lao động và Công đoàn Quảng Trị đoàn kết, đổi mới, lao động sáng tạo đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, quê

huong"; và vinh dự được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thường vụ Tỉnh uỷ và Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh thống nhất đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị (đợt 1 năm 2004) vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau Đại hội, LĐLĐ tỉnh đã tiến hành các hoạt động tuyên truyền thành công của Đại hội, chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Cùng với việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khoá IX, phân công trách nhiệm của các thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các trưởng, phó ban cơ quan LĐLĐ tỉnh... Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã có kế hoạch chỉ đạo các cấp Công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện công tác và hoạt động công đoàn năm 2003, làm tiền đề cơ sở cho việc xây dựng phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2004, nhằm thiết thực hướng tới chào mừng 75 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 15 năm lập lại tỉnh; triển khai các chương trình công tác, để thực hiện mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh đã đề ra.

Gắn liền với giai đoạn đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước, hoạt động công đoàn và phong trào CNVC-LĐ tỉnh nhà sau gần 15 năm lập lại tỉnh đã không ngừng được củng cố và phát triển, đã thực sự đánh dấu một bước phát triển mới về chất. Nổi bật là hệ thống tổ chức Công đoàn các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã được thường xuyên củng cố, xây dựng ngày càng vững mạnh. Các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ đã được các cấp Công đoàn chủ động tổ chức thực hiện, mang lại

hiệu quả thiết thực, đặc biệt là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" đã trở thành phong trào thi đua xuyên suốt trong hoạt động công đoàn, có tác dụng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội với chất lượng và hiệu quả cao nhất. Công tác tập hợp công nhân lao động, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn trong các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh được quan tâm đúng mức, bước đầu đã thu được những kết quả đáng trân trọng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp được tiến hành thường xuyên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, từng bước đáp ứng yêu cầu mới. Hoạt động xã hội tình nghĩa của Công đoàn vẫn là hoạt động nổi bật, có ý nghĩa xã hội sâu sắc...

Tất cả những phong trào, những hoạt động công đoàn trong thời gian qua đã thể hiện rõ nét vai trò, vị thế và chức năng của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị của địa phương, có tác động tích cực, hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và đổi mới quê hương Quảng Trị thân yêu.

Những kết quả đạt được, những kinh nghiệm được rút ra trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVC-LĐ trong thời gian qua sẽ là những bài học kinh nghiệm quý báu cho bước phát triển tiếp theo của tổ chức Công đoàn tỉnh nhà trong giai đoạn mới.

KẾT LUẬN

Lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Quảng Trị 75 năm qua là một bộ phận không thể tách rời của phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam, là chặng đường chiến đấu, rèn luyện, trưởng thành của giai cấp công nhân và Công đoàn Quảng Trị; là sự kết tinh của biết bao trí tuệ, sức lực, mồ hôi, xương máu của các thế hệ CNVC-LĐ, của các thế hệ cán bộ công đoàn được hun đúc, tôi luyện trong phong trào cách mạng của quê hương Quảng Trị anh hùng.

Bảy mươi lăm năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị và sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng với phong trào công nhân và Công đoàn cả nước, CNVC-LĐ và tổ chức Công đoàn Quảng Trị đã không ngừng được tôi luyện và lớn mạnh, trưởng thành, là lực lượng xung kích trên mọi trận tuyến, tiên phong, gương mẫu, phát huy sức mạnh, truyền thống bản chất của giai cấp công nhân, năng động sáng tạo, xứng đáng là đội quân tiên phong, lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và đổi mới quê hương.

Từ khi ra đời cho đến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, công nhân lao động Quảng Trị đã trải qua chặng đường hơn 20 năm đấu tranh bền gan, anh dũng. Ra đời từ những năm 20 của thế kỷ XX, xuất thân từ nông dân, không phải là lực lượng công nhân công nghiệp và với số lượng không đông, nhưng công nhân lao động Quảng Trị đã sớm tiếp thu, phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh bất khuất kiên cường của vùng đất,

con người vốn có bản chất cần cù, chịu thương, chịu khó, anh dũng, kiên trung bất khuất trước kẻ thù, hoà mình vào phong trào cách mạng của quê hương. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, công nhân lao động Quảng Trị đã được Đảng giác ngộ, càng hiểu rõ và tin tưởng vào đường lối cách mạng của Đảng. Với khẩu hiệu: "Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết", công nhân lao động Quảng Trị đã sát cánh kề vai cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh dấy lên cao trào cách mạng chống thực dân Pháp, kháng Nhật cứu nước, góp phần tích cực vào thắng lợi của công cuộc vận động giải phóng dân tộc và cuộc Cách mạng giành chính quyền tháng Tám năm 1945 thắng lợi, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người, kỷ nguyên độc lập, dân tộc và CNXH.

Cách mạng tháng Tám thành công, đã mang lại cho dân tộc ta, nhân dân ta luồng sinh khí mới, xoá đi tủi nhục đắng cay, thổi bùng lên ngọn lửa của niềm tin, niềm phấn khởi trước thắng lợi của cuộc cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cùng với Đảng bộ, quân dân các dân tộc trong tỉnh và công nhân lao động cả nước, công nhân lao động Quảng Trị tung bừng khí thế nêu cao quyết tâm bảo vệ chính quyền và thành quả cách mạng. Hội Công nhân cứu quốc được thành lập ở nhiều nơi trong tỉnh, đã tập hợp giáo dục, động viên công nhân, lao động hăng hái tham gia các phong trào cách mạng, cùng cả nước trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu...lập nên chiến thắng lịch sử chấn động địa cầu.

Hiệp định Giơnevơ được ký kết, đế quốc Mỹ thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, tỉnh Quảng Trị mang trên mình nỗi đau bị chia cắt cùng nỗi đau chia cắt của đất nước. Công

đoàn Quảng Trị tạm thời hoạt động ở hai khu vực: Phía Nam, hoạt động hoà nhập vào các ban binh vận, địch vận, tiếp tục xây dựng và phát triển lực lượng trong các cơ sở thợ thuyền, vạn đồ, vùng thị xã Đông Hà; phía Bắc, Công đoàn khu vực Vĩnh Linh hoạt động trực thuộc chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (từ 1954-1976). Với các phong trào: "Vì miền Nam ruột thịt", "Vì quê hương Trị Thiên", "Mỗi người làm việc bằng hai", "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang", "Tay cày, tay súng", "Tay búa, tay súng", "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước"... công nhân lao động khu vực Vĩnh Linh đã cùng miền Bắc trở thành hậu phương, lớn trực tiếp chi viện cho cách mạng miền Nam, viết tiếp trang sử mới vô cùng oanh liệt trước kẻ thù xâm lược hung hãn và hiếu chiến, lập nên chiến thắng mùa Xuân 1972 lịch sử, giải phóng quê hương Quảng Trị, tạo đà, tạo thế, cùng quân dân cả nước viết tiếp trang sử vàng chói lọi của đất nước bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Mười ba năm (1976 - 1989) trong mái nhà chung Bình - Trị - Thiên, CNVC-LĐ và các cấp Công đoàn trên địa bàn Quảng Trị tiếp tục phát huy bản chất giai cấp, truyền thống cách mạng, đoàn kết, nhất trí với tinh thần "Vì cả nước, với cả nước", vượt qua khó khăn, thử thách đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả chức năng chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC-LĐ, góp phần xây dựng đội ngũ CNLĐ và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Mười lăm năm từ ngày Quảng Trị được lập lại (7/1989 đến nay) dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, với ý chí tự lực, tự cường, với sự đoàn kết nhất trí cao, tinh thần năng động, sáng tạo, CNVC-LĐ và các cấp Công đoàn Quảng Trị đã tiếp tục phát huy truyền thống vốn có của mảnh đất, con người

Quảng Trị anh hùng, không ngừng phấn đấu, rèn luyện trong lao động sản xuất công tác và học tập, đi đầu trong đổi mới tư duy kinh tế, tiến quân mạnh mẽ vào mặt trận khoa học, kỹ thuật, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng với cơ chế mới và sự nghiệp đổi mới của đất nước quê hương.

Gần ba mươi năm kể từ sau ngày đất nước hoàn toàn độc lập thống nhất, CNVC-LĐ Quảng Trị đã cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu chống đói nghèo, lạc hậu và xây dựng, đổi mới quê hương. Từ trong hoang tàn đổ nát, từ trong gian khó, hiểm nguy, công nhân lao động đã phấn đấu hết mình để khắc phục hậu quả do chiến tranh để lại. Vừa ra sức khắc phục sản xuất, xây dựng cuộc sống mới, vừa cảnh giác sẵn sàng ngăn chặn hành động phá hoại của kẻ thù, vừa thực hiện sự nghiệp xây dựng và đổi mới quê hương.

Hoạt động công đoàn Quảng Trị đã không ngừng đổi mới và đạt được những thành tựu quan trọng, ngày càng đa dạng, phong phú, có chiều sâu theo hướng xã hội hoá, phù hợp và đáp ứng nguyện vọng của đông đảo CNVC-LĐ, góp phần đắc lực, có hiệu quả vào thực hiện các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế của mình, được quần chúng CNVC-LĐ ủng hộ, được Đảng bộ, chính quyền địa phương tin cậy.

Qua từng thời kỳ lịch sử, Công đoàn Quảng Trị đã không ngừng được xây dựng phát triển và trưởng thành. Từ chỗ chỉ có 2000 đoàn viên sinh hoạt trong 18 công đoàn cơ sở và 38 hội trực thuộc (Đại hội lần thứ nhất tháng 8/1946), đến nay hệ thống Công đoàn các cấp trong tỉnh đã được tổ chức đều khắp từ tỉnh đến cơ sở, bao gồm 9 LĐLĐ huyện, thị xã, 9 Công đoàn ngành và 688 công đoàn cơ sở, tập hợp trên 2,6 vạn đoàn viên; đã có 22 công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, tập hợp trên

500 đoàn viên. Tỷ lệ công đoàn cơ sở vững mạnh hàng năm đạt trên 75%. Mỗi quan hệ giữa Công đoàn với các cấp chính quyền, đoàn thể không ngừng được củng cố, phát triển. Khối đoàn kết liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức ngày càng được củng cố.

Với những thành tích đã đạt được, tổ chức Công đoàn Công đoàn đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (1994); Huân chương Lao động hạng Nhất (1999) và đặc biệt đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2004) ghi nhận và đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc và bề dày truyền thống của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Quảng Trị qua 75 năm phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Thực tiễn 75 năm phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn tỉnh Quảng Trị đã để lại những bài học kinh nghiệm sau đây:

1- Quá trình ra đời, trưởng thành của phong trào công nhân Công đoàn Quảng Trị là một quá trình luôn gắn liền với tiến trình đi lên của phong trào yêu nước và cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; luôn gắn bó với đội tiên phong của giai cấp công nhân là Đảng Cộng sản, thể hiện đầy đủ tính giai cấp, tính dân tộc và tính thời đại.

Đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn luôn đấu tranh với khát vọng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và có Đảng tiên phong lãnh đạo. Trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới ngày nay, mọi hoạt động công đoàn phải xuất phát từ đường lối, chính sách của Đảng, từ vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, phải xuất phát từ thực tiễn tình hình đặc điểm phong trào cách mạng của địa phương.

2- Phong trào công nhân Quảng Trị luôn gắn bó mật thiết với phong trào nông dân và lực lượng trí thức làm nòng cốt cho phong trào cách mạng của tỉnh nhà, dưới sự lãnh đạo của Đảng, khối liên minh công - nông - trí càng bền vững, góp phần đưa cách mạng tỉnh nhà đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cùng với xây dựng khối liên minh giai cấp vững chắc phải coi trọng chăm lo xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong tổ chức, trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVC-LĐ, tạo nên sức mạnh tổng hợp để vượt qua khó khăn thử thách và tổ chức phong trào cách mạng của quần chúng CNVC-LĐ.

3- Công nhân, lao động Quảng Trị thể hiện tính chiến đấu, tính năng động, sáng tạo trong các nội dung, hình thức đấu tranh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như năng động, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc đổi mới quê hương ngày nay. Phải phát huy nội lực, nhân tố con người, xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ vững vàng về chính trị, hiểu biết về khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, tinh thông nghiệp vụ, nhiệt tình trong công tác, có bản lĩnh... để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương.

4- Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, phát huy và mở rộng dân chủ để tập hợp ngày càng đông đảo CNVC-LĐ trong các thành phần kinh tế vào tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, thể hiện rõ vị trí, vai trò là tổ chức chính trị - xã hội, là trường học cộng sản tập hợp, giáo dục, tổ chức các phong trào hành động cách mạng và rèn luyện xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ.

Truyền thống và bài học kinh nghiệm quý báu của phong trào công nhân và Công đoàn Quảng Trị 75 năm qua là tài sản tinh thần vô giá, là kết tinh của mồ hôi, nước mắt, xương máu và

trí tuệ của bao thế hệ cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ là một bộ phận không thể tách rời của phong trào cách mạng của Đảng bộ tỉnh và phong trào công nhân, Công đoàn Việt Nam, không chỉ là niềm tự hào của cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ trong tỉnh mà còn là điểm tựa vững chắc, quan trọng để các thế hệ cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ hôm nay và các cấp Công đoàn trong tỉnh làm hành trang vững bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước quê hương. Tự hào với truyền thống của giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam nói chung, giai cấp công nhân và Công đoàn Quảng Trị nói riêng, cán bộ, CNVC-LĐ Quảng Trị tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, ra sức học tập rèn luyện tốt hơn, củng cố lập trường giai cấp công nhân, giữ vững ý chí cách mạng... phấn đấu thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp.